

SAO CHIẾU MỆNH TUỔI ẤT TỶ 2019

NAM LA HẦU NỮ KẾ ĐÔ

Dựa theo những quan niệm cũng như cách xem sao chiếu mệnh trong năm của dân gian thì năm 2019 Nam mạng tuổi Ất Tỵ bị sao La Hầu chiếu mệnh còn Nữ mệnh là sao Kế Đô. Cả 2 sao này đều là Hung Tinh mang đến nhiều hạn ách cho năm. Để biết thêm chi tiết, mời các bạn xem tiếp những nội dung của bài viết này.



Sao chiếu mệnh tuổi Ất Tỵ năm 2019 nam mạng

Sao La Hầu: Là vì sao chánh thất kiến hung tai, cho nên năm nào người có bị sao La Hầu, xem như năm đó bị xấu, nhưng Nam giới kỵ nhiều hơn Nữ giới, nên đề phòng tháng Giêng và tháng 7. Người Nam giới có thể bị tranh chấp rồi đưa đến đến cò bót nếu nặng, làm đau buồn trong gia đình.

Hạn Tam Kheo: Đề phòng đau chân tay, chứng phong thấp hay là lo buồn cho người thân yêu. Tránh tụ họp chỗ đông người e gặp sự rủi ro. Tránh khiêu khích, nên nhẫn nhịn. Đề phòng thương tích tay chân, ngăn ngừa, giữ gìn củi lửa cho lắm.

► Xem thêm: [Tử vi nam mạng tuổi Ất Tỵ năm 2019](#)

Kết luận

Nam Ất Tỵ năm 2019 phải cận thận kéo bệnh tật nặng và mất của cải. Tuy rằng năm nay có những lối thoát đỡ hơn năm qua, nhưng tài chính vẫn chưa ổn định hơn khiến quý bạn phải ưu tư.

Cách giải hạn

Cách cúng sao La Hầu: Mỗi tháng vào ngày mùng 8 âm-lịch dùng 9 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay hướng chánh Bắc để khấn vái : "Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân", thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

→ Xem chi tiết cách cúng [sao La Hầu năm 2019](#)

Sao chiếu mệnh Ất Tỵ năm 2019 nữ mạng

Sao Kế Đô: Năm nay bạn 55 tuổi gặp Sao Kế Đô. Đây sao tam cửu khóc bi ai, cho nên năm nào người có bị sao Kế Đô, xem như năm đó bị xấu, đặc biệt Nữ giới kỵ nhiều hơn Nam giới, nên đề phòng tháng 3 và tháng 9. Trong năm có thể bị tranh chấp đưa đến cò bót hoặc nếu nặng hơn đưa đến bi ai trong gia đạo.

Hạn Thiên Tinh: Đề phòng ngộ độc, có thai chớ với lấy đồ trên cao, e bị té trụ thai, nguy hiểm, cũng nên đề phòng lúc ăn uống kẹo ngộ độc. Đau ốm nên thành tâm cầu chư Phật độ cho mới qua khỏi.

► Xem thêm: [Tử vi nữ mạng tuổi Ất Tỵ năm 2019](#)

Cách giải hạn

Cách cúng sao Kế Đô: Mỗi tháng vào ngày 18 âm-lịch dùng 21 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang quay mặt về hướng chánh Tây mà khấn vái : "Thiên Cung Phen Vỹ Kế Đô Tinh Quân" , thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.

→ Xem hướng dẫn [cách cúng sao Kế Đô năm 2019](#) chi tiết nhất

Trên đây là những thông tin hữu ích về **sao chiếu mệnh năm 2019 của tuổi Ất Tỵ**. Mặc dù gặp phải sao xấu nhưng bạn đừng quá bi quan nhé, "đức năng thắng số" hãy hành thiện và sống đúng với đạo lý thì tất mọi hạn ách sẽ qua